

Con gái Việt Nam

Tác Giả; Tránh Hái

Thứ Hai, 12 Tháng 7 Năm 2010 13:20

Thật ra thì từ lâu tôi đã muốn viết blog về đề tài này. Nhưng là sau thời gian tôi có dịp về quê Việt Nam sinh sống và làm việc gần 5 năm 2007 cho đến gần cuối năm 2008 khi tôi quay trở về quê.

Nhưng lúc bấy giờ tôi sợ dư luận cho là tôi muốn thanh minh, thanh nga về những câu chuyện riêng tư tình cảm để cho là có liên quan đến tôi. Một phần lúc bấy giờ tôi cũng không có đất để nói, làm văn nghệ bây giờ nên ngày qua, tháng lại tôi quên bỏ đi mất.



Mãi cho đến hôm nay, gần hai năm đã trôi qua với bao nhiêu điều đã được cho vào dĩ vãng, tôi nghĩ đề tài này nay đã 'an toàn' để tôi có thể blog mà không sợ bị hiểu lầm, cho là tôi chỉ để điếu u nói xạo vì... làm gì có chuyện đó!

Nhưng thật sự buồn. Đó là trong suốt thời gian tôi làm việc và sinh sống ở Việt Nam đã không có đến một người con gái Việt Nam để ý muốn 'chài' tôi hoặc tỏ ý thích tôi. Thậm chí đến một người đi ăn chung hoặc đi chơi chung cũng chẳng thấy... ma nào gọi đến thoại hoặc gọi tin nhắn. Thậm chí đau.

Đúng ý là lúc bấy giờ tôi đã có vợ. Nhưng thì hẳn là có những con trai nào mà lại không thích để có nhiều con gái theo đuổi hoặc ít nhất là cũng có một vài cô để ý đến mình. Việc làm lúc bấy giờ của tôi rất đơn giản, không hề gì cũng có thể cho là cao so với mức trung bình ở Việt Nam. Thấy vậy mà chúng tôi có một cô nào - xui hay đẹp, con nhà giàu hay con cán bộ - thêm thêm xua đến tôi. Bởi thì những người thân của tôi thì họ nói tôi là thì luôn có tiếng những chúng bao giờ có miếng. Thậm chí nữa.

Con gái Việt Nam

Tác Giả: Tránh Hái

Thứ Hai, 12 Tháng 7 Năm 2010 13:20

Nháng thát tình mà nói náu suy nghĩ ká ra, náu chúng ta cháu khó nhìn tháng vào ván đá và phân tích sá viác thì chúng ta sá tháy cháng có đáu gì đáng tác cá.

Vì thá nhát tuy á Việt Nam có nhiáu... con gái thát nháng không phái ai cũng giáng ai. Không phái cô nào cũng muán láy cháng ngoái quác hoác Việt kiáu. Vì không phái anh ngoái quác hay Việt kiáu nào cũng giàu có. Hoác tá tá. Nhiáu khi nó còn ngáng cá lái là đáng khác.

Thá hai, và lý do này thác tá hán, đó là á Việt Nam, đác biát là á nháng thành phá lán, đã và đang có mát thành phán trung láu - middle class - có đá tián bác, hác ván và cá lòng tá tráng đá không cho phép mình làm nháng viác ngáng i Việt Nam chúng ta cho là 'đá đá' hoác 'mái chái' đám đàn ông á ngoái quác mái láng trá vá. Trong suát thái gian á Việt Nam mác dù tôi có rát nhiáu bán bè thuác mái thành phán trong xã hái khác nhau nháng tôi không tháy mát anh nào có thá khá dĩ cho là 'bá đá'. Đái đá sá các cáp mà tôi quen biát đáu đán vái nhau vì tình cám há dành cho nhau, háp tính, háp tình nhá bát ká mát cáp tình nhân nào á hái ngoái. Không hán nháng cũng không kém.

Tôi nghĩ tôi có nháng nhán xét nhá trên mát phán cũng vì đáy là thành phán xã hái mà tôi có đáp chung đáng nhiáu nhát. Trong viác làm cũng nhá qua sá giao tiáp bên ngoài sau giá làm viác. Nháng ngáng i con gái Việt Nam áy khác hán vái hình ánh nháng ngáng i con gái Việt Nam thá áng đá cá a lên các vá hái kách á hái ngoái luôn đáy máu mô, mánh khỏe và có tháa đá các chiêu đá các ông vá Việt Nam mê mát đán bá vá.

Cũng có thá đã có rát nhiáu tráng háp cháng vá Việt Nam mê bá nhí bá lái vá con sau bao năm chán gái mán náng. Nháng tôi nghĩ hình ánh áy không hán là mát hình ánh hoàn toàn và đáy đá. Có ai dám chác không có tráng háp cháng vá Việt Nam đá bên này bá vá cám sáng? Hoác cháng mê bá nhí á ngay tái tiáu bang thành phá mình đang á?

Chá có mát đáu chác chán là hình ánh áy hoàn toàn không chính xác náu chúng ta muán nói vá con gái Việt Nam á Việt Nam.

Vì có nhiáu ngáng i trong sá này rát tá láp, rát coi tráng bán thân và vì thá rát... chánh. Mình không cáa há thì thôi chá há cháng bao giá ngáng đán mình. Nhá tôi đây tá biát mình là ngáng i rát đá bá đá váy mà sau hán mát năm á Việt Nam cũng cháng đá cá đá, dù chá mát lán.

Con gái Việt Nam

Tên: Trần Thị Ngọc

Địa chỉ: Hải Phòng, 12 Tháng 7 Năm 2010 13:20

Thư mời!